

แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563

โครงการ บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

1. บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลในการสร้างสัมมาชีพชุมชนที่เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม

แนวทางที่ 2 (ใหม่)

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมฯ จึงได้ปรับแนวทางการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล สำหรับพื้นที่ตำบลที่ยังไม่ดำเนินการกิจกรรมหลักที่ 1 บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล โดยให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สนับสนุนให้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ดำเนินการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกตำบลที่มีหมู่บ้านเป้าหมายในการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2563 เป็นเกณฑ์ลำดับแรก หากยังได้ตำบลเป้าหมายไม่ครบตามที่ได้รับการจัดสรร ให้พิจารณาคัดเลือกตำบลที่มีหมู่บ้านเป้าหมายในการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2560 - 2562

2. ศึกษาและทำความเข้าใจแนวทางการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในเอกสารแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2562 และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด อย่างละเอียด

3. คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน และบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลตามแนวทางที่กำหนด โดยเน้นแผนงานด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชน ให้เกิดความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์เชื่อมประสานกับแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน

4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ในการจัดทำรูปแบบแผนชุมชนระดับตำบล ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อปท. อำเภอ ฯลฯ เพื่อส่งมอบแผนชุมชนระดับตำบลให้ใช้ประโยชน์ต่อไป

5. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ BPM ภายใน 7 วัน หลังดำเนินการแล้วเสร็จ

กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) จำนวน 2,030 ตำบล ๆ ละไม่น้อยกว่า 30 คน

งบประมาณ	15,798,000 บาท
หน่วยดำเนินงาน	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
พื้นที่ดำเนินการ	ระดับตำบล จำนวน 2,030 ตำบล
ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563) ตำบลละ 1 วัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนระดับตำบลบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดกิจกรรม	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนตำบลที่มีการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล 2,030 ตำบล 2. ร้อยละ 85 ของตำบลที่มีการบูรณาการแผนชุมชน สร้างสัมมาชีพและนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	<ol style="list-style-type: none"> 1. นางพรทิพย์ ไชยวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน โทรศัพท์ 08 9921 6394, 0 2141 6151 2. สาวิตรี ศักดิ์เกิด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 06 5635 4282, 0 2141 6139

โครงการ สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมหลักที่ 1 บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

1. บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลในการสร้างสัมมาชีพชุมชนที่เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด

แนวทางการดำเนินกิจกรรม (เดิม)	แนวทางการดำเนินกิจกรรม (ใหม่)
<p>วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม</p> <p>สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สนับสนุนให้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) จัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล จำนวน 1 วัน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. พิจารณาคัดเลือกตำบลที่มีหมู่บ้านเป้าหมายในการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2563 เป็นเกณฑ์ลำดับแรก หากยังได้ตำบลเป้าหมายไม่ครบตามที่ได้รับการจัดสรร ให้พิจารณาคัดเลือกตำบลที่มีหมู่บ้านเป้าหมายในการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2560 - 25622. ศึกษาและทำความเข้าใจแนวทางการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในเอกสารแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2562 และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ที่กระทรวงฯ จะจัดทำให้อย่างละเอียด3. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล เพื่อเชื่อมประสานกับแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน4. เตรียมความพร้อมการจัดเวทีการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ตามแนวทางที่กำหนด โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ในการรวบรวมข้อมูลตำบล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลแผนชุมชนของ	<p>วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม</p> <p>แนวทางใหม่</p> <p>ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมฯ จึงได้ปรับแนวทางการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล สำหรับพื้นที่ตำบลที่ยังไม่ดำเนินการกิจกรรมหลักที่ 1 บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล โดยให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สนับสนุนให้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ดำเนินการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. พิจารณาคัดเลือกตำบลที่มีหมู่บ้านเป้าหมายในการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2563 เป็นเกณฑ์ลำดับแรก หากยังได้ตำบลเป้าหมายไม่ครบตามที่ได้รับการจัดสรร ให้พิจารณาคัดเลือกตำบลที่มีหมู่บ้านเป้าหมายในการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2560 - 25622. ศึกษาและทำความเข้าใจแนวทางการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในเอกสารแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2562 และแนวทางการจัดทำ

แต่ละหมู่บ้าน โดยเน้นแผนงานด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชน ให้เกิดความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ พร้อมยกร่างเล่มแผนชุมชนระดับตำบล เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าพิจารณาในเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

5. เป็นทีมวิทยากรกระบวนการร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ในการจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล สนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามขั้นตอนที่กำหนด

6. สนับสนุนคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ในการจัดทำรูปเล่มแผนชุมชนระดับตำบล ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อปท. อำเภอ ฯลฯ เพื่อส่งมอบแผนชุมชนระดับตำบลให้ใช้ประโยชน์ต่อไป

7. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ BPM ภายใน 7 วัน หลังดำเนินการแล้วเสร็จ

งบประมาณ 36,862,000 บาท

ค่าใช้สอย (อาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม 142,080 คน) 31,257,600 บาท

ค่าวัสดุ (4,736 ตำบล) 5,604,400 บาท

หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

แผนพัฒนาตำบล ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด อย่างละเอียด

3. คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน และบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลตามแนวทางที่กำหนด โดยเน้นแผนงานด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชน ให้เกิดความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์เชื่อมประสานกับแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน

4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ในการจัดทำรูปเล่มแผนชุมชนระดับตำบล ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อปท. อำเภอ ฯลฯ เพื่อส่งมอบแผนชุมชนระดับตำบลให้ใช้ประโยชน์ต่อไป

5. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ BPM ภายใน 7 วัน หลังดำเนินการแล้วเสร็จ

งบประมาณ 15,798,000 บาท

ค่าใช้สอย 12,180,000 บาท

(ค่าพาหนะลงพื้นที่ตรวจสอบแผนพัฒนาหมู่บ้าน 60,900 คน)

ค่าวัสดุ (2,030 ตำบล) 3,618,000 บาท

หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ